

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนครพนม

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวจันทร์ฉาย มะอินทร์ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
และอยู่ในความพิทักษ์ของ นางสาวลักขณา ธาระพิช

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๙๓/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๓/๒๕๖๕

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครพนม ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวจันทร์ฉาย มะอินทร์ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
และอยู่ในความพิทักษ์ของ นางสาวลักขณา ธาระพิช ศาลไต่สวนผู้ร้อง นำสืบได้ความว่า นางสาวลักขณา
ธาระพิช เป็นน้องสาวของนางสาวจันทร์ฉาย มะอินทร์ โดยเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางยานิช
มะอินทร์ มารดาของนางสาวจันทร์ฉาย และนางสาวลักขณาเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาและมารดา
ของนางสาวจันทร์ฉาย โดยนางสาวจันทร์ฉายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๗/๑๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลแสนพัน
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นางสาวจันทร์ฉายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียวของนายตู้ มะอินทร์
กับนางยานิช มะอินทร์ นางสาวจันทร์ฉายไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตร นายตู้และนางยานิชถึงแก่ความตายแล้ว
นางสาวจันทร์ฉายมีอาการป่วยทางด้านจิตใจ พฤติกรรม และสติปัญญา การสื่อสารหรือการโต้ตอบ
รับรู้บ้างไม่รับรู้บ้าง ช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้บางอย่าง ไม่สามารถจะจัดทำกรงาน
หรือกิจการใดของตนเองเหมือนเช่นวิญญูชนทั่วไป จะต้องเป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือ ซึ่งการป่วยและอาการดังกล่าว
เป็นมานานนับแต่เกิดจนปัจจุบัน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นคนวิกลจริต และแพทย์มีความเห็นว่าป่วยเป็นผู้พิการ
ทางสติปัญญา สติปัญญา เพื่อน นางสาวลักขณา มีความประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวจันทร์ฉาย
เป็นคนไร้ความสามารถ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ และทำนิติกรรมจัดการ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของบิดามารดาของนางสาวจันทร์ฉายที่อยู่ระหว่างจัดการให้แล้วเสร็จ ตามสำเนาโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๖๐๔ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๓๖๕
ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันนางสาวจันทร์ฉายอยู่ในความดูแล
และช่วยเหลือของนางสาวลักขณา ทั้งนี้ นางสาวลักขณาบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย ไม่เคยมีคดีในศาลกับบิดามารดาของนางสาวจันทร์ฉายหรือนางสาวจันทร์ฉาย และไม่เป็นผู้ซึ่งมีบุคคลใดทำหนังสือห้ามไว้มิให้เป็นผู้พิทักษ์เห็นว่า อาการของนางสาวจันทร์ฉายเข้าลักษณะคนเสมือนไร้ความสามารถ นางสาวลักขณาเป็นญาติและเป็นผู้ดูแลนางสาวจันทร์ฉาย ประกอบกับนางสาวลักขณาไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย เห็นสมควรตั้งนางสาวลักขณาเป็นผู้พิทักษ์

จึงมีคำสั่งว่า นางสาวจันทร์ฉาย มะอินทร์ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางสาวลักขณา ธนระพิช ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หทัยชนก แสงกลืน

ผู้พิพากษา